



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 5 มูลค่าข่าว 75,557.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## มีชื่อนั่ง รมว.ศึกษาธิการ

**ก** ระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังตลบอบอวล เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะมีความชัดเจน หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม

ทำให้ตอนนี้รายชื่อต่างๆ ยังออกมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ และนายทหารที่จะเข้า-ออกในการปรับ ครม.ครั้งนี้ แต่เก้าอี้หนึ่งที่มีโอกาสสูงว่าจะนั่งแล้วคือ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนผู้คุมกระทรวงคนใหม่

โดยเปลี่ยนจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลagakเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เจ้าตัวแบ่งรับแบ่งสู้ว่ายังไม่ขอพูดอะไรจนกว่าจะมีความชัดเจน

สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายุ 68 ปี



วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์

เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ, ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะ กรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง, ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ, กรรมการอิสลามิกศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ, ที่ปรึกษาในคณะกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

ถือเป็นหนึ่งในอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐที่ถูกคสช.ดึงให้มาช่วยงานใน สนช.ตั้งแต่การแต่งตั้งในครั้งแรก โดยอธิการบดีในครั้งนั้นประกอบด้วย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูริย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภญจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.